



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
เรื่อง ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น “๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔”

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการ “๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔” เพื่อส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจบุคลากรในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อยกย่องชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร อันเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันการทุจริต ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเป็น “๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔” ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และที่ประชุมได้มีมติให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประกาศรายชื่อ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๔” ดังนี้

๑. นางรักชนก เอกพูนทรัพย์

ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส๓

ปฏิบัติงานที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

ได้รับการคัดเลือกเป็น “๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔”

๒. นายจำเนียร มีพู

ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ ส๓

ปฏิบัติงานที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี

๓. นางกัญญา มูลเถา

ตำแหน่งพี่เลี้ยง

ปฏิบัติงานที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

๔. นางสาวเพ็ญภัค ยาหิ

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

ปฏิบัติงานที่ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

๕. นายไพฑูรย์ เหมือนตา

ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง ระดับ ข๔

ปฏิบัติงานที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี

โดย ๒. ถึง ๕. ได้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น “๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔”

อนึ่ง หากผู้ใดมีความประสงค์ที่จะทักท้วงผลการคัดเลือกครั้งนี้ ให้ทำเป็นหนังสือทักท้วง  
ต่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเป็น “๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
คนพิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔” ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวสรานฎภัทร อนุมัตริราชกิจ)  
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ